



# ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

โทร.0-5387-3046-7

www.mju.ac.th/prmaejo

02111



## บ้านผีมือ

เพิ่มชั้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว www.banmhuang.co.th

ประจำวันที่ ๖...เดือน...ปี...๖๖๖๖

# ฟื้นท่องเที่ยวฟื้น หลุมดำ ภารกิจแห่งชาติรับขาด

## ‘มารัด’

ข่าวดี! รัฐบาลประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ข่าวยร้าย การยกเลิกครั้งนี้ ยังไม่ส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยดีขึ้นอย่างฉับพลันทันที จากนี้ไปรัฐบาลต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับต่างชาติต่อไปอย่างเร่งด่วน แต่ในสัปดาห์นี้ ทีมข่าวบ้านผีมือ ยังขอเกาะติดกับเรื่องด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขนั่นคือการเร่งฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการ ไทยคงล้าหลังเพื่อนบ้านอย่างมาก ยิ่งกว่านั้น ยังจุดเศรษฐกิจให้ยิ่งย่ำแย่ลงอีก ซึ่งวันนี้ แม้มาตรการเยียวยาภาคการท่องเที่ยว ยังไม่ชัดเจน แต่ก็ยังมีภาพพอให้เห็นเป็นแนวทาง ซึ่งที่สัมผัสข่าวบ้านผีมือจะมาประมวลภาพให้ครบถ้วน

ความชืดแ่งทางการเมืองยังไม่ยุติลง แต่สิ่งที่รัฐบาล “มารัด” ต้องสยบลงให้ได้ หรือการหยุดความเสื่อมถอยด้านความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักลงทุน และเร่งพลิกฟื้นให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด สำหรับในประเทศไทยนั้น สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดลดดอกเบี้ยสำคัญให้เรื่องการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว เป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียว แม้ไทยจะเร่งช่วยกันคนละไม้คนละมือ แต่ในระดับนานาชาติ รัฐบาลต่างประเทศหลายประเทศ ได้ออกคำเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเมืองไทย หรือลดสถานการณ์ไปก่อน ขณะนี้ด้านการประกันการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยในต่างประเทศก็เริ่มปรับภัยให้กับประเทศไทย ถึงหล่นนี้สร้างความเสียหายหนักหนาเท่าที่ให้กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทยเคยถูกขนานนามว่าเป็น สยามเมืองยิ้ม จากนี้ไม่รู้อีกนานแค่ไหน ภาพลักษณ์นี้จะกลับมามีอีก

### ● ทุกฝ่ายห่วงท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังมีผลการสำรวจจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำรวจสภาพเศรษฐกิจ จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ 660 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายนนี้ พบว่า ผู้ประกอบการ 93.6% เห็นว่ามูลค่าธุรกิจการท่องเที่ยวของปีนี้จะลดลง โดยมีสาเหตุจากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อและปัญหาเศรษฐกิจ - มีเพียง 4.5% เห็นว่าเพิ่มขึ้นเป็นปีๆแล้ว และ 1.8% เห็นว่าเพิ่มขึ้น

ส่วนความเห็นของผู้ประกอบการ ต่อการที่รัฐบาลลงมือเรื่องมาตรการท่องเที่ยวมาเป็นวาระแห่งชาติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 71 เห็นว่าจะทำให้ธุรกิจดีขึ้น เพราะจะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และจะมีความชัดเจนในแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ 76.7% ยังเห็นว่า มาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นวาระแห่งชาติของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็คือการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย นอกจากนี้ 10.4% ยังเห็นว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การลดภาษี การส่งเสริมเงินทุน

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศอย่างแท้จริง และมีการประสานความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะเร่งชิงเสถียรภาพการที่มีเงินจริงในปัจจุบันที่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว และเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากนานาชาติให้เดินทางมาสัมผัสสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อความมั่นใจด้านความปลอดภัย อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย ทำให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเพิ่มพูนรายได้ด้านการท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้ามาช่วยเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้เร็วที่สุด

Scm v60